

1.1. *Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục đại học*

- Phân định rõ giữa quản lý nhà nước với quản trị ĐH. Mục đích của quản lý nhà nước là tập trung vào việc “xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển; chỉ đạo triển khai hệ thống bảo đảm chất lượng và kiểm định GDDH; hoàn thiện môi trường pháp lý; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; điều tiết vĩ mô cơ cấu và quy mô GDDH, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước trong từng thời kỳ” (Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2005).

- Phân cấp, giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, đồng thời với việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Giữa cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và các địa phương về GDDH đã có sự phân cấp khá rõ ràng khi các địa phương tham gia quản lý một số công việc của ngành như: xác nhận các điều kiện bảo đảm chất lượng; kiểm tra, thanh tra... Hoàn thiện và triển khai cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương theo hướng phân định rõ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền gắn với trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục việc thành lập các trường và bảo đảm chất lượng GDDH; việc thực hiện quy định của pháp luật về liên kết đào tạo, cấp phát văn bằng. Thực hiện giao quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GDDH đi đôi với hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch, bảo đảm sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

- Thực hiện cơ chế người học tham gia đánh giá người dạy, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, cán bộ quản lý cấp dưới tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cơ sở giáo dục tham gia đánh giá cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

Chuyển dần quản lý nhà nước về GDDH từ chỗ nặng về hành chính sang quản lý chất lượng, thông qua việc chuyển từ quản lý theo cách kiểm soát sang giám sát mọi hoạt động giáo dục.

1.2. *Thực hiện tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình*

Tự chủ ĐH chính là đặc trưng quan trọng nhất của nền GDDH hiện đại, bởi nó thúc đẩy sự phát triển hệ thống mang tính quy luật tự nhiên trong một môi trường giáo dục toàn cầu hóa có sự cạnh tranh lành mạnh, có sự định hướng của Nhà nước và được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Cơ chế tự chủ và trách nhiệm giải trình là chìa khóa cho đổi mới quản trị ĐH, giúp giải quyết hàng loạt vấn đề trong hệ thống GDDH hiện tại cũng như trong tương lai. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm các trường ĐH sẽ phát huy được tối đa nguồn lực con người và cơ sở vật chất, thu hút tốt hơn các nguồn lực của xã hội, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn kinh phí của Nhà nước, mở rộng các hoạt động chuyên giao công nghệ và các dịch vụ khác để nâng cao năng lực tài chính cho phát triển bền vững, đảm bảo các điều kiện thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và tư vấn khoa học. Tự chủ của các cơ sở GDDH phải gắn với trách nhiệm giải trình. Các cơ sở GDDH phải công khai, minh bạch trước Nhà nước, người học, người sử dụng sản phẩm giáo dục các hoạt động của nhà trường và chịu trách nhiệm về các kết quả hoạt động của mình. Trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDDH chính là trách nhiệm đảm bảo chất lượng đào tạo, chất lượng đầu ra và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thông tin minh bạch.

1.3. *Phát huy vai trò của Hội đồng trường*

Trong lĩnh vực quản trị ĐH, cơ chế Hội đồng trường (với nhiều tên gọi khác nhau như Board of Governors, University Board, University Council, University Court, Board

of Trustees, Board ngày càng nhiều hình nào thì Hội đ quyền cao nhất tr nhóm lợi ích có li cộng đồng. Việc th khai tự chủ ĐH, x môi, khi xu hướng Hội đồng trường “ về GD&ĐT, của xã

1.4. *Tập tra ra và các điều kiện*

Nghị quyết : nữ, “chất lượng, hi nghề nghiệp” (Đàn quản lý chất lượng Trung quản lý chất học công nghệ và k quản lý chất lượng ứng thế (TQM), m các yếu tố tổ chức... định văn hóa chất l chất lượng từ sự th thành viên trong nh

1.5. *Đổi m giảng viên, chuyên*

Đổi mới cán CV và cán bộ quản công; tư duy chiến năng lãnh đạo trườ khoa học công ngh hiệu quả các nguồ môn và nghiệp vụ s vụ cho đội ngũ CV. viên đầ về số lượng, và cán bộ quản lý, c

2. *Ảnh hưởn viên trường đại học*

Đổi mới qu chung đến CV trờ diện sau đây: